

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
I	Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các quyết định, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận.	
1	Tham mưu cấp ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị, Quyết định số 407-QĐ/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 314-QĐ/HU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.	Cả năm
2	Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.	
3	Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ.	Theo Kế hoạch của Tỉnh
4	Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng.	
5	Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận theo kế hoạch của tỉnh.	

II	Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát	
1	<p>Theo Chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khoá XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp đối với Đảng ủy một đơn vị. - Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đối với Đảng ủy một đơn vị. 	Theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy
2	<p>Theo Chương trình của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện:</p> <p>Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới tại một số địa phương.</p>	Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo
3	<p>Theo Chương trình của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện: Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở tại một số địa phương, đơn vị.</p>	Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo
4	Theo Chương trình của Ban Dân vận Huyện ủy	
4.1	<p>Kiểm tra chuyên đề chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận, nghiệp vụ công tác dân vận; công tác triển khai, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" đối với Ban Dân vận Đảng ủy: xã Tây Bình, Tây Phú, Bình Hòa, Tây Vinh.</p>	Quý II
4.2	<p>Khảo sát, làm việc với các địa phương, đơn vị về nắm tình hình nhân dân và công tác dân vận tại một số địa phương, đơn vị trong huyện.</p>	Cả năm
III	Công tác phối hợp, hướng dẫn, thẩm định	
1	<p>Hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới.</p>	Quý II
2	<p>Tiếp tục thực hiện các Quy chế, Chương trình, Kế hoạch phối hợp đã ký kết với Ủy ban nhân dân huyện, các ngành, lực lượng vũ trang huyện.</p>	Cả năm
3	<p>- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -</p>	Cả năm

	<p>xã hội, các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; nắm tình hình nhân dân kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo.</p> <p>- Phối hợp tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng huyện; đại hội mãn nhiệm kỳ một số đoàn thể, hội quần chúng các cấp trong huyện đạt kết quả tốt; tham gia ý kiến về công tác cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, công tác dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn.</p>	Cả năm
4	<p>Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có tôn giáo. Phối hợp tham mưu tăng cường quản lý nhà nước, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.</p>	Cả năm
5	<p>Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, tổng hợp việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025. Phối hợp tuyên truyền về công tác dân vận trên các phương tiện thông tin đại chúng.</p>	Cả năm
6	<p>Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng huyện, các cơ quan phối hợp về triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.</p>	Cả năm
7	<p>Theo dõi, hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng của ngành dân vận. Kiểm tra đánh giá, xếp loại thi đua công tác dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn năm 2022.</p>	Cả năm
8	<p>Thẩm định văn bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan liên quan về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.</p>	Cả năm
IV	<p>Tổng hợp báo cáo kết quả công tác dân vận hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ quan liên quan.</p>	Cả năm
V	<p>Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực</p>	Theo kế hoạch

	hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện và Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện.	của 2 Ban Chỉ đạo
VI	Tổ chức các Hội nghị trong năm	
1	Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm Khối các xã, thị trấn; Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và một số hội quần chúng cấp huyện và các cơ quan phối hợp.	Tháng 6/2022
2	Tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.	Quý III
3	Tổ chức hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022).	Có Kế hoạch riêng
4	Tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại công tác dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn năm 2022.	Quý IV
5	Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.	Tháng 12
6	Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.	Tháng 12
7	Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số cơ quan, đơn vị tổ chức một số hội nghị chuyên đề về công tác dân vận.	Cả năm
VII	Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy giao.	Theo kế hoạch của Huyện ủy

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo),
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Các cơ quan phối hợp,
- Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy,
- Lưu Ban Dân vận Huyện ủy.

TRƯỞNG BAN**Nguyễn Thanh Tùng**